



ประกาศกรมปศุสัตว์
เรื่อง ขั้นตอนการนำเข้าอาหารสัตว์ที่ได้จากสัตว์จากต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การดำเนินการนำเข้าอาหารสัตว์ที่ได้จากสัตว์จากต่างประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และดำเนินไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาดสัตว์มีโอกาสแพร่กระจายเข้ามา ในประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การเลี้ยงสัตว์รวมถึงสุขภาพของประชาชนในประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กรณีนำเข้าอาหารสัตว์ที่ได้จากสัตว์จากประเทศที่ยังไม่เคยนำเข้ามาก่อน

(๑) เมื่อกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน กำหนดทิศทางการดำเนินการค้าสินค้าปศุสัตว์ ได้รับหนังสือจากหน่วยงานสัตวแพทย์ (CVO) หรือหน่วยงานรัฐบาล ที่รับผิดชอบของประเทศผู้ส่งออก ซึ่งแจ้งความประสงค์ขอส่งออกสินค้าที่อยู่ในความดูแลของกรมปศุสัตว์มายัง ประเทศไทย โดยระบุชนิดอาหารสัตว์ และชนิดสัตว์ที่นำมาทำเป็นวัตถุดิบที่ประสงค์จะส่งออกมายังประเทศไทย ที่นำเรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์ เลขที่ ๖๙/๑ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dg@dld.go.th แล้วให้นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะทำงานกำหนดทิศทางการดำเนินการค้าสินค้าปศุสัตว์

(๒) คณะทำงานกำหนดทิศทางการดำเนินการค้าสินค้าปศุสัตว์พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพิจารณาการนำเข้าสินค้าดังกล่าว โดยเลขานุการคณะทำงานกำหนดทิศทางการดำเนินการค้า สินค้าปศุสัตว์ ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบสินค้านั้น ๆ ดังนี้

- (ก) จัดทำหนังสือแจ้งเวียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ/หรือ
- (ข) จัดประชุมหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ/หรือ
- (ค) ผ่านเว็บไซต์กรมปศุสัตว์และ/หรือ
- (ง) จัดหาข้อมูลเบื้องต้น (Fact finding) เพื่อประกอบการประเมิน

(๓) หากไม่มีประเด็นจากการพิจารณาในข้อ (๒) กรมปศุสัตว์จัดทำหนังสือแจ้งขั้นตอน การนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ พร้อมทั้งจัดส่งแบบสอบถามที่เหมาะสมเพื่อประเมินความเสี่ยงในการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ ชนิดนั้น ๆ ได้แก่ โครงสร้างการทำงานของหน่วยงานสัตวแพทย์ สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ที่เกี่ยวข้อง ระบบ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (questionnaire on the evaluation of the veterinary services, animal disease situation control and monitoring plan and feed quality control measure in country intend to export animal feed to Thailand)

(๔) เมื่อหน่วยงานสัตวแพทย์ของประเทศผู้ส่งออกได้จัดส่งคำตอบแบบสอบถามให้กรมปศุสัตว์แล้ว ให้คณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาหารและประเมินความเสี่ยงสินค้าปศุสัตว์พิจารณาและให้ความคิดเห็น ทั้งนี้ ให้เลขานุการคณะทำงานกำหนดทิศทางการดำเนินการค้าสินค้าปศุสัตว์เป็นผู้ดำเนินการส่งคำตอบ ให้คณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาหารและประเมินความเสี่ยงสินค้าปศุสัตว์พิจารณา

(ก) หากคำตอบ...

(ก) หากคำตอบที่ได้รับครบถ้วนสมบูรณ์ กรมปศุสัตว์จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณา พร้อมทั้งให้ประเทศผู้ส่งออกจัดส่งรายชื่อสถานที่ผลิต (โรงงาน) ที่ต้องการส่งออกมายังประเทศไทย เพื่อนัดหมายการตรวจรับรองแหล่งผลิตในประเทศผู้ส่งออก โดยเลขานุการคณะทำงานกำหนดทิศทางการดำเนินการค้าสินค้าปศุสัตว์เป็นผู้จัดส่งผลการพิจารณาให้ประเทศผู้ส่งออกทราบ

(ข) หากคำตอบที่ได้รับมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรมปศุสัตว์จะดำเนินการส่งหนังสือขอข้อมูลเพิ่มเติมจนกว่าจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงดำเนินการส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานสัตวแพทย์ของประเทศผู้ส่งออก พร้อมทั้งขอให้จัดส่งรายชื่อสถานที่ผลิต (โรงงาน) ที่ต้องการส่งออกมายังประเทศไทย เพื่อนัดหมายการตรวจรับรองแหล่งผลิตในประเทศผู้ส่งออกโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้จัดส่งผลการพิจารณาให้ประเทศผู้ส่งออกทราบ

(๕) กรมปศุสัตว์พิจารณาคณะผู้ตรวจประเมิน เพื่อเดินทางไปตรวจรับรอง ณ แหล่งผลิต ประเทศผู้ส่งออก โดยพิจารณาตามความเสี่ยงและระบบการผลิตอาหารสัตว์ และการกำกับดูแลของภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งนี้ ประเทศผู้ส่งออกต้องดำเนินการตอบแบบสอบถาม (Pre-Onsite Questionnaire) ก่อนเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจรับรอง

(๖) การจัดทำรายงานการตรวจประเมิน

(ก) คณะผู้ตรวจประเมินจัดทำรายงานการตรวจเบื้องต้น (Fact Finding) รวมทั้งขอข้อมูลเพิ่มเติม และข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุง เสนอกรมปศุสัตว์และแจ้งให้ประเทศผู้ประสงค์ส่งออกทราบ

(ข) คณะผู้ตรวจประเมินจัดทำรายงานผลการตรวจ ผลการแก้ไขและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เสนอคณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาหารและประเมินความเสี่ยงสินค้าปศุสัตว์ เพื่อพิจารณาความเสี่ยงในการนำเข้าสินค้ามายังประเทศไทย

(ค) คณะผู้ตรวจประเมินจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจ (ภาษาไทย – Final Report) พร้อมด้วยข้อมูลเพิ่มเติม การแก้ไขปรับปรุง และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาหารและประเมินความเสี่ยงสินค้าปศุสัตว์เสนอเลขานุการคณะทำงานกำหนดทิศทางการดำเนินการค้าสินค้าปศุสัตว์ เพื่อเสนอกรมปศุสัตว์

(๗) กรณีแหล่งผลิตผ่านการตรวจรับรองให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำเงื่อนไขการนำเข้า (Import requirement) ดังนี้

(ก) ดำเนินการหารือกับผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างเงื่อนไขการนำเข้า โดย

๑. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ/หรือ

๒. จัดประชุมหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ/หรือ

๓. ผ่านเว็บไซต์กรมปศุสัตว์

(ข) เสนอคณะทำงานกำหนดทิศทางการดำเนินการค้าสินค้าปศุสัตว์พิจารณาร่างเงื่อนไขการนำเข้า (Import Requirement) หากคณะทำงานกำหนดทิศทางการดำเนินการค้าสินค้าปศุสัตว์เห็นชอบร่างเงื่อนไขการนำเข้า (Import Requirement) ให้เลขานุการคณะทำงานกำหนดทิศทางการดำเนินการค้าสินค้าปศุสัตว์ เสนอกรมปศุสัตว์เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ใช้ร่างดังกล่าว

(ค) หากคณะทำงานกำหนดทิศทางการดำเนินการค้าสินค้าปศุสัตว์ไม่เห็นชอบ หรือมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมต่อร่างเงื่อนไขการนำเข้า (Import Requirement) ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขร่างเงื่อนไขการนำเข้า (Import Requirement) ตามมติคณะทำงานกำหนดทิศทางการดำเนินการค้าสินค้าปศุสัตว์ เสนอต่อคณะทำงานกำหนดทิศทางการดำเนินการค้าสินค้าปศุสัตว์ในการประชุมครั้งถัดไป (การแก้ไขขึ้นอยู่กับประเด็น)

(ง) กรมปศุสัตว์...

(ง) กรมปศุสัตว์ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแจ้งประเทศผู้ส่งออกให้จัดส่งร่าง Health Certificate รายชื่อผู้มีสิทธิลงนาม และตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีสิทธิลงนามใน Health Certificate และร่างรูปแบบ Health Certificate พร้อมรูปแบบตราประทับ Health Certificate และ/หรือแบบร่าง Electronic Health Certificate ให้กรมปศุสัตว์พิจารณา

๑. หาก Health Certificate ที่ได้รับครบถ้วนตามเงื่อนไขการนำเข้า กรมปศุสัตว์ จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งตอบรับการใช้ร่าง Health Certificate ดังกล่าวเป็นตัวอย่างในการออก Health Certificate ในการส่งออกสินค้าชนิดนั้นมายังประเทศไทยได้

๒. หาก Health Certificate ที่ได้รับมีข้อแก้ไข เช่น การตัดลดหรือเพิ่มเติมเนื้อหา กรมปศุสัตว์จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือขอเอกสารอ้างอิงทางวิชาการเพิ่มเติม ให้ประเทศส่งออกพิจารณาจนกว่า Health Certificate ที่ได้รับครบถ้วนตามเงื่อนไขการนำเข้า กรมปศุสัตว์ จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งตอบรับการใช้ร่าง Health Certificate ดังกล่าวเป็นตัวอย่างในการออกใบรับรอง ในการส่งออกสินค้าชนิดนั้นมายังประเทศไทยได้

(จ) เมื่อดำเนินการตามขั้นตอน (ก) – (ง) แล้วเสร็จ กรมปศุสัตว์จะประกาศว่าแหล่งผลิตนั้น ๆ ได้รับการรับรองให้ส่งออกสินค้ามายังประเทศไทย พร้อมทั้งตัวอย่าง Health Certificate ให้ด่านกักกันสัตว์ ที่เกี่ยวข้องทราบและประกาศชื่อประเทศ ชื่อสถานที่ผลิตและประเภทสินค้า เผยแพร่ในเว็บไซต์ให้บุคคลทั่วไป ทราบด้วย

(ฉ) ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์นำเข้าอาหารสัตว์ที่ได้มาจากสัตว์ จากแหล่งผลิต ดังกล่าว ในกรณีเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องมีใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะและต้องได้รับ ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ จึงสามารถนำเข้าสินค้าดังกล่าวเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักรได้

ข้อ ๒ กรณีนำเข้าอาหารสัตว์ที่ได้จากสัตว์จากประเทศที่เคยนำเข้ามาก่อน

(๑) กรณีนำเข้าเป็นรายโรงงาน

(ก) เมื่อกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ได้รับหนังสือจากหน่วยงาน สัตวแพทย์ (CVO) หรือหน่วยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบของประเทศผู้ส่งออก ซึ่งแจ้งความประสงค์ขอส่งออกสินค้า ที่อยู่ในความดูแลของกรมปศุสัตว์มายังประเทศไทย โดยระบุชนิดอาหารสัตว์ และชนิดสัตว์ที่นำมาทำเป็นวัตถุดิบ ที่ประสงค์จะส่งออกมายังประเทศไทย ที่นำเรียนอธิบดีกรมปศุสัตว์ เลขที่ ๖๘/๑ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dg@dld.go.th แล้วให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณา

(ข) กรมปศุสัตว์จัดส่งแบบสอบถาม (Pre-Onsite Questionnaire) ให้ประเทศผู้ส่งออก เพื่อดำเนินการตอบก่อนเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจรับรอง

(ค) กรมปศุสัตว์พิจารณาคณะผู้ตรวจประเมิน เพื่อเดินทางไปตรวจรับรอง ณ แหล่งผลิต ประเทศผู้ส่งออก โดยพิจารณาตามความเสี่ยงและระบบการผลิตอาหารสัตว์ และการกำกับดูแลของภาครัฐ และภาคเอกชน

(ง) คณะผู้ตรวจประเมินจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจ (ภาษาไทย – Final Report) พร้อมด้วยข้อมูลเพิ่มเติม การแก้ไขปรับปรุง เพื่อเสนอกรมปศุสัตว์

(จ) กรณีแหล่งผลิตผ่านการตรวจรับรองให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำเงื่อนไขการนำเข้า (Import requirement) เพื่อเสนอกรมปศุสัตว์พิจารณาเห็นชอบ

(ฉ) กรมปศุสัตว์...

(ฉ) กรมปศุสัตว์ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแจ้งประเทศผู้ส่งออกจัดส่งร่าง Health Certificate รายชื่อผู้มีสิทธิลงนาม และตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีสิทธิลงนามใน Health Certificate และร่างรูปแบบ Health Certificate พร้อมรูปแบบตราประทับ Health Certificate และ/หรือแบบร่าง Electronic Health Certificate ให้กรมปศุสัตว์พิจารณา

๑. หาก Health Certificate ที่ได้รับครบถ้วนตามเงื่อนไขการนำเข้า กรมปศุสัตว์จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งตอบรับการใช้ร่าง Health Certificate ดังกล่าวเป็นตัวอย่างในการออก Health Certificate ในการส่งออกสินค้าชนิดนั้นมายังประเทศไทยได้

๒. หาก Health Certificate ที่ได้รับมีข้อแก้ไข เช่นการตัดลดหรือเพิ่มเติมเนื้อหากกรมปศุสัตว์จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือขอเอกสารอ้างอิงทางวิชาการเพิ่มเติมให้ประเทศส่งออกพิจารณาจนกว่า Health Certificate ที่ได้รับครบถ้วนตามเงื่อนไขการนำเข้า กรมปศุสัตว์จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งตอบรับการใช้ร่าง Health Certificateดังกล่าวเป็นตัวอย่างในการออกใบรับรองในการส่งออกสินค้าชนิดนั้นมายังประเทศไทยได้

(ซ) เมื่อขั้นตอน (ก) – (ง) แล้วเสร็จ กรมปศุสัตว์จะประกาศว่าแหล่งผลิตสถานที่ผลิต (โรงงาน) นั้น ๆ ได้รับการรับรองให้ส่งออกสินค้ามายังประเทศไทย พร้อมทั้งตัวอย่าง Health Certificate ที่ยอมรับในการส่งออกสินค้าชนิดนั้นมายังประเทศไทยให้ด่านกักกันสัตว์ที่เกี่ยวข้องทราบและประกาศประเทศสถานที่ผลิตและประเภทสินค้า เผยแพร่ในเว็บไซต์ให้บุคคลทั่วไปทราบด้วย

(ซ) ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์นำเข้าอาหารสัตว์ที่ได้มาจากสัตว์ จากแหล่งผลิตดังกล่าว ในกรณีเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องมีใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะและต้องได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ จึงสามารถนำเข้าสินค้าดังกล่าวเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักรได้

(๒) กรณีนำเข้าเป็นระบบ (System Audit) ให้ดำเนินการตามข้อ ๑ กรณีนำเข้าอาหารสัตว์ที่ได้จากสัตว์จากประเทศที่ยังไม่เคยนำเข้ามาก่อน

ข้อ ๓ ชนิดอาหารสัตว์ที่ได้จากสัตว์ที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด ให้เป็นไปตามประกาศของกรมปศุสัตว์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒



นายสรวิศ ธานีโต
(อธิบดีกรมปศุสัตว์)